

นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร



เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร” ณ ห้องประชุมสีเขียว ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติการการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร ในภาพรวม ซึ่งมีการดำเนินการใน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย (๑) การจัดทำระบบแผนที่ฐานข้อมูลกลางของประเทศ ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงานกลาง การจัดทำแผนที่ฐาน ๑๓ ชั้นข้อมูล ทั้งมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และ ๑:๔,๐๐๐ การจัดทำแผนที่ฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง การจัดทำแผนที่สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลรายจังหวัด ภาค และประเทศ การจัดทำแผนที่รายแปลง และการพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (๒) การจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร โดยการประกาศเขตพื้นที่ที่เหมาะสม การประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด การสำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ความต้องการของภาคเอกชน และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๓) การสนับสนุนของภาครัฐ ประกอบด้วย การวิจัยพัฒนา การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับระบบชลประทาน โลจิสติกส์ รวมทั้งการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ทั้งนี้ในเรื่องการจัดทำระบบแผนที่ฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตกลงบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีร่วมกันตลอดจนบูรณาการงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้น และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที



ส่วนในระยะสั้น มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรืออาจพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบ เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหาร และจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนที่ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านความมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ โดยเริ่มจากมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ที่มีความพร้อมแล้วเป็นลำดับแรก

สำหรับในเรื่องการทำโซนนิ่งภาคเกษตร ที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอรพงศ์ เทียนเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร กรณีปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการประกาศเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ ๗๕๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะมีข้อมูลพื้นที่และโรงงานเป้าหมายที่จะดำเนินการ โดยเน้นพื้นที่ปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตต่ำ แต่มีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน รวมทั้งมีมติเห็นชอบในหลักการในการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในพื้นที่ที่เหมาะสม และสามารถไปดำเนินการในพื้นที่ได้ทันที โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เน้นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือพื้นที่ปลูกหอมแดง และกระเทียมที่มีปัญหาด้านราคา และภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ศึกษาฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในพื้นที่ ทั้งพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เพื่อเตรียมวางแผนแก้ไขปัญหาล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ มิให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ ตลอดจนมอบหมายให้นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรชนิดอื่นที่มีศักยภาพ

และโอกาสในการส่งเสริม เพื่อเป็นพีชเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการทำความเข้าใจและการทำงานปศุสัตว์ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมข้าวแปรรูปทั้งระบบ รวมถึงการออกใบอนุญาตการลงทุนตั้งโรงงาน เพื่อส่งเสริมการแปรรูปข้าว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาราคาข้าว และการส่งเสริมการนำข้าวนาปรังเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ให้ครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าแปรรูปที่มีส่วนเกินจำนวนมากด้วย โดยจัดทำเป็นแผนการขยายโครงการหรือโรงงาน เพื่อนำมาเสนออีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ศึกษาสินค้าที่มีปัญหาผลผลิตล้นตลาดในระดับพื้นที่ เนื่องจากปีหน้าจะมีการศึกษาและจัดทำรอบการผลิตสินค้าเกษตรทั้งหมด ซึ่งจะได้มีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป 

